

ด่วนที่สุด

ที่ พช ๐๐๒๓.๗/ว ๑๙๕๗



ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
ถนนสระบุรี - หล่มสัก พช ๖๗๐๐๐

๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากอากาศหนาว ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดเพชรบูรณ์ ด่วนที่สุด ที่ พช ๐๐๒๓.๖/ว ๘๖๑๔
ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า ในการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีข้อสั่งการให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยหนาว ประกอบกับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) ได้สั่งการให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากอากาศหนาว ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ ซึ่งได้ติดตามสภาพอากาศร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่า ประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว ในช่วงปลายเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ และจะมีอากาศหนาวเย็นน้อยกว่าปีที่ผ่านมา โดยในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ถึงช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๗ จะเป็นช่วงเวลาที่มียอดอากาศหนาวเย็นที่สุดสำหรับยอดดอยและยอดภู รวมทั้งเทือกเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นได้บ่อยครั้งและจะสิ้นสุดฤดูหนาวประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ดังนั้น เพื่อให้การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากอากาศหนาว ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากอากาศหนาว ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทธิศักดิ์ จงจรพงษ์)
ปลัดอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน
นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ

โทร. / โทรสาร ๐-๕๖๗๑-๒๘๔๔

ด่วนที่สุด

ที่ พช ๐๐๒๓.๖/ว ๕๖๑๔



ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
เลขที่รับ..... ๙๕๗/๒
วันที่รับ..... ๑๓.๕.๑๖
ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์
ถนนสระบุรี-หล่มสัก พช ๖๗๐๐๐

๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากอากาศหนาว ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์
นายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก และนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๕๒๐๐

ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า ในการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีข้อสั่งการให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยหนาว ประกอบกับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) ได้สั่งการให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากอากาศหนาว ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ ซึ่งได้ติดตามสภาพอากาศร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่าประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว ในช่วงปลายเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ และจะมีอากาศหนาวเย็นน้อยกว่าปีที่ผ่านมา โดยในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ถึงช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๗ จะเป็นช่วงเวลาที่มื่ออากาศหนาวเย็นที่สุดสำหรับยอดดอยและยอดภู รวมทั้งเทือกเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง และจะสิ้นสุดฤดูหนาวประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ดังนั้น เพื่อให้การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากอากาศหนาว ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากอากาศหนาว ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่พิจารณาดำเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุเมธ ชีร์นิต)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ

โทร. ๐-๕๖๗๒-๔๗๘๑ ต่อ ๑๐๓

๑๕
๑๕๓๕๕

ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์
เลขที่รับ 31100
วันที่ ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๖
เวลา



ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว๕๒๐๐

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

สจจ เพชรบูรณ์
เลขที่รับ 12641
วันที่ ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๖

เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหายักษ์จากอากาศหนาว ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด (ตามบัญชีแนบท้าย)

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

ด่วนที่สุด ที่-มท (บกปก) ๑๖๒๔/ว ๓๒ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยในการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีข้อสั่งการให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยหนาว ประกอบกับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปก.ช.) ได้สั่งการให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหายักษ์จากอากาศหนาว ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ ซึ่งได้ติดตามสภาพอากาศร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่าประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว ในช่วงปลายเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ และจะมีอากาศหนาวเย็นน้อยกว่าปีที่ผ่านมา โดยในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ถึงช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๗ จะเป็นช่วงเวลาที่มียักษ์จากอากาศหนาวเย็นที่สุด สำหรับยอดดอยและยอดภู รวมทั้งเทือกเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง และจะสิ้นสุดฤดูหนาวประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อให้การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหายักษ์จากอากาศหนาว ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการ ดังนี้

๑. การเตรียมความพร้อม

๑.๑. ติดตามการคาดการณ์ลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินสถานการณ์และผลกระทบในพื้นที่เสี่ยงที่มีโอกาสเกิดอากาศหนาวหรือหนาวจัด รวมถึงแจ้งเตือนและเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอากาศหนาวในพื้นที่

๑.๒. ทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุของจังหวัด โดยเฉพาะการสำรวจและปรับปรุงข้อมูลบัญชีกลุ่มเปราะบาง อาทิ ผู้สูงอายุ คนพิการทุพพลภาพ เด็กไร้ผู้อุปการะ สตรีมีครรภ์ รวมถึงข้อมูลวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัยของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยจากอากาศหนาวให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุร่วมกับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑.๓. สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน โดยให้คำแนะนำเกี่ยวกับกรดูแลสุขภาพในช่วงฤดูหนาว อาทิ การงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อคลายหนาว เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าปกติ (Hypothermia) การไม่ผิงไฟในที่อับอากาศเพราะจะทำให้หมดสติและขาดอากาศหายใจพร้อมทั้งประสานหน่วยงานต้นสังกัดสาธารณสุข เฝ้าระวัง และเตรียมความพร้อมป้องกันโรคติดต่อในช่วงฤดูหนาวและหากมีการเสนอข่าวกรณีมีผู้เสียชีวิตจากอากาศหนาว ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง และรายงานผลมายังกระทรวงมหาดไทย ผ่านกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางทันที

/๑๔ เนื่องจาก...

๑.๕ เนื่องจากในช่วงฤดูหนาวจะมีสภาพอากาศแห้ง และมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่มีอากาศหนาวเย็น จึงเน้นย้ำให้จังหวัดกำหนดมาตรการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(๑) การป้องกันการเกิดอัคคีภัย ให้เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ รถยนต์ดับเพลิง รถบรรทุกน้ำ และอุปกรณ์ดับเพลิง ให้มีความพร้อมปฏิบัติงานได้ทันที พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครและประชาชนจิตอาสา ฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชน และสถานที่ท่องเที่ยว ตลอดจนจรรยาบรรณประชาชนสัมพันธ์ขอความร่วมมือเกษตรกรใช้วิธีการไถกลบ แทนการเผาตอซังและวัสดุทางการเกษตร เพื่อช่วยป้องกันการเกิดอัคคีภัยและลดปัญหาหมอกควัน

(๒) การป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการสัญจร อาทิ กรณีถนนลื่นและสภาพทัศนวิสัยต่ำจากหมอกหนา โดยประสานหน่วยงานของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการติดตั้งสัญญาณไฟ หรือไฟส่องสว่างบริเวณทางแยกและจุดเสี่ยง พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกการจราจรให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว

๒. การเผชิญเหตุและการให้ความช่วยเหลือ เมื่อเกิดสถานการณ์ภัยจากอากาศหนาวขึ้นในพื้นที่ ให้ดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ ดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุจังหวัด โดยให้ความสำคัญกับการประสานการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานฝ่ายพลเรือน หน่วยทหาร ภาคเอกชน องค์กรสาธารณกุศล มูลนิธิ และประชาชนจิตอาสา เพื่อบูรณาการการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด การแบ่งมอบพื้นที่และการมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอากาศหนาวให้ชัดเจน ทัวถึง และไม่ซ้ำซ้อน

๒.๒ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอากาศหนาว ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ขาดแคลนเครื่องกันหนาวและประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นสำคัญ

๓. หากเกิดสถานการณ์ภัยจากอากาศหนาวขึ้นในพื้นที่ ให้รายงานกระทรวงมหาดไทย ผ่านกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางทันที โดยให้รายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะยุติ

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายทวีพันธ์ ศรีกงพลี)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โทร. ๐-๒๒๕๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๑๑๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นางสาวรุจิรา กองลาแซ

บัญชีแนบท้าย

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว๕๒๑๐ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

ภาคเหนือ ๑๗ จังหวัด

จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยา ลำปาง ลำพูน แพร่ อุตรดิตถ์ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร นครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๐ จังหวัด

จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา นครพนม บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อุตรธานี อุบลราชธานี และจังหวัดอำนาจเจริญ

ภาคกลาง ๑๐ จังหวัด

จังหวัดกาญจนบุรี ชัยนาท นครนายก นครปฐม พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี และจังหวัดอ่างทอง

ภาคตะวันออก ๓ จังหวัด

จังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว

ด่วนที่สุด

ที่ มท (บคปก) ๐๒๒๔ /ว. ๓๒



กองบัญชาการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

ถนนอุทงนงนสภ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหายักษ์จากอากาศหนาว ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้อำนวยการจังหวัด

ด้วยกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้ติดตามสภาพอากาศร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่าประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว ในช่วงปลายเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ และจะมีอากาศหนาวเย็นน้อยกว่าปีที่ผ่านมา โดยในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ถึงช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๗ จะเป็นช่วงเวลาที่มียักษ์จากอากาศหนาวเย็นที่สุด สำหรับยอดดอยและยอดภู รวมทั้งเทือกเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด และมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง และจะสิ้นสุดฤดูหนาวประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เพื่อให้การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหายักษ์จากอากาศหนาว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงให้กองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ดำเนินการตามแนวทาง ดังนี้

๑. การเตรียมความพร้อม

๑.๑ ติดตามการคาดการณ์ลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินสถานการณ์และผลกระทบในพื้นที่เสี่ยงที่มีโอกาสเกิดอากาศหนาวหรือหนาวจัด รวมถึงแจ้งเตือนและเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอากาศหนาวในพื้นที่

๑.๒ ทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุของจังหวัด โดยเฉพาะการสำรวจและปรับปรุงข้อมูลบัญชีกลุ่มเปราะบาง อาทิ ผู้สูงอายุ คนพิการทุพพลภาพ เด็กไร้ผู้ปกครอง สตรีมีครรภ์ รวมถึงข้อมูลวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัยของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยจากอากาศหนาวให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุร่วมกับอำเภอ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑.๓ สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน โดยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในช่วงฤดูหนาว อาทิ การงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อลดายหนาว เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าปกติ (Hypothermia) การไม่ฝังไฟในที่อับอากาศเพราะจะทำให้หมดสติและขาดอากาศหายใจ พร้อมทั้งประสานหน่วยงานด้านสาธารณสุข เฝ้าระวัง และเตรียมความพร้อมป้องกันโรคติดต่อในช่วงฤดูหนาว และหากมีการเสนอข่าวกรณีมีผู้เสียชีวิตจากอากาศหนาว ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง และรายงานผลมายังกระทรวงมหาดไทยผ่านกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางทันที

๑.๔ เนื่องจากในช่วงฤดูหนาวจะมีสภาพอากาศแห้ง และมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่มีอากาศหนาวเย็น จึงเน้นย้ำให้จังหวัดกำหนดมาตรการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑.๔.๑ การป้องกันการเกิดอัคคีภัย ให้เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ รถยนต์ดับเพลิง รถบรรทุกน้ำ และอุปกรณ์ดับเพลิง ให้มีความพร้อมปฏิบัติงานได้ทันที พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร และประชาชนจิตอาสา เฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชน และสถานที่ท่องเที่ยว ตลอดจนบรรณรักษ์ ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือเกษตรกรใช้วิธีการไถกลบ แทนการเผาตอซังและวัสดุทางการเกษตร เพื่อช่วยป้องกันการเกิดอัคคีภัยและลดปัญหาหมอกควัน

๑.๔.๒ การป้องกัน...

๑.๔.๒ การป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการสัญจร อาทิ กรณีถนนลื่น และสภาพทัศนวิสัยต่ำจากหมอกหนา โดยประสานหน่วยงานของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการติดตั้งสัญญาณไฟ หรือไฟส่องสว่าง บริเวณทางแยกและจุดเสี่ยง พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกการจราจรให้กับประชาชน และนักท่องเที่ยว

๒. การเผชิญเหตุและการให้ความช่วยเหลือ เมื่อเกิดสถานการณ์ภัยจากอากาศยาน ขึ้นในพื้นที่ ให้ดำเนินการ ดังนี้


๒.๑ ดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุจังหวัด โดยให้ความสำคัญกับการประสานการปฏิบัติ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานฝ่ายพลเรือน หน่วยทหาร ภาคเอกชน องค์การสาธารณกุศล มูลนิธิ และประชาชนจิตอาสา เพื่อบูรณาการการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด การแบ่งมอบพื้นที่ และการมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอากาศยาน ให้ชัดเจน ทัดถึง และไม่ซ้ำซ้อน

๒.๒ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอากาศยาน ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงความเดือดร้อน ของประชาชนที่ขาดแคลนเครื่องกันหนาวและประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นสำคัญ

๓. หากเกิดสถานการณ์ภัยจากอากาศยานขึ้นในพื้นที่ ให้รายงานกระทรวงมหาดไทย ผ่านกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางทันที โดยให้รายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์จะยุติ

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนุทิน ชาญวีรกูล)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง

ฝ่ายเลขานุการ (ศอ.)

โทร. ๐ ๒๖๓๗ ๓๕๖๖

โทรสาร ๐ ๒๖๓๗ ๓๕๕๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabhan_center@disaster.go.th

แจ้งท้าย
รายชื่อจังหวัด ๕๐ จังหวัด
ตามหนังสือ บกปก.ช. ต่วนที่สุด ที่.มท (บกปก) ๐๖๒๔/ร ค.๒

ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

ภาคเหนือ ๑๗ จังหวัด

จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยา ลำปาง ลำพูน แพร่ อุตรดิตถ์ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร นครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๐ จังหวัด

จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา นครพนม บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี อุบลราชธานี และจังหวัดอำนาจเจริญ

ภาคกลาง ๑๐ จังหวัด

จังหวัดกาญจนบุรี ชัยนาท นครนายก นครปฐม พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี และจังหวัดอ่างทอง

ภาคตะวันออก ๓ จังหวัด

จังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว